

คม·สด·ลึก

ปีที่ 13 ฉบับที่ 4406 วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 หน้า 12

เป็นที่ทราบกันดีว่าสมุนไพรไทยพื้นบ้านมีสรรพคุณที่หลากหลายทั้งเป็นยารักษาโรค เป็นเครื่องประทินผิวเพื่อความงาม และด้วยไขมัน-โพลีเมอร์ที่สกัดจากธรรมชาติที่หลากหลาย ทั้งสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ลดอาการอักเสบ แก้อันดันทัน และอาการแพ้ ด้วยสรรพคุณดังกล่าวส่งผลให้ **จูดีทิพย์ เอนกโชติวัฒน์** ผู้ประกอบการบริษัท บ้านโพลีฟีน จำกัด ได้ทำการทดลองเรื่อยมาจึงได้นำเอามะเขือเทศ, น้ำมันงา, แครอทที่ช่วยในเรื่องของผิวพรรณและความงามโดยตรงมาเป็นส่วนผสมรวม จนได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าภายใต้แบรนด์ **อนัตตา (Anattaa)**

ผลิตภัณฑ์ อนัตตา สามารถคว้ารางวัล G (Green Production) ผู้ประกอบการผลิตสมุนไพร ระดับดีมากปี 2554 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รางวัลโอท็อป แชมป์เยี่ยม ระดับ 5 ดาว ปี 2553 และรางวัลโอท็อป แชมป์เยี่ยม ระดับ 5 ดาว ปี 2555 พร้อมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลภายใต้ชื่อ บริษัท บ้านโพลีฟีน จำกัด และเตรียมทำตลาดในระดับโลก

จูดีทิพย์ เล่าว่า สำหรับรางวัล G (Green Production) มีขั้นตอนการผลิตมาจากวัตถุดิบหลักธรรมชาติประกอบกับกระบวนการผลิตตามมาตรฐานเครื่องสำอางเพื่อลดอันตรายจากการใช้สารเคมี ที่อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงของผู้ใช้ในระยะยาว

จึงได้พัฒนานวัตกรรมโดยยึดหลักให้ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยในระหว่างการผลิตนั้นน้ำที่ใช้ล้างวัตถุดิบสามารถนำไปรดต้นไม้ได้ กากใยของวัตถุดิบทั้งหมดสามารถนำไปเป็นปุ๋ยปลูกต้นไม้ได้ การต้ม-ตุ๋น-กลั่นของน้ำมันหอมระเหยสามารถให้ความผ่อนคลายกับตัวผู้ผลิตเองและผู้บริโภค

“ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทุกชิ้นไม่มีส่วนผสมของผงฟอง สี แต่งกลิ่นเลย จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์อนัตตา เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการนำไปใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้าน สามารถเพิ่มมูลค่าทาง

ครอบครัวใช้ได้โดยไม่มีอาการข้างเคียง จนเริ่มศึกษาทดลองมาเรื่อยๆ กระทั่งทางญาติเห็นว่าใช้แล้วผิวพรรณดีเลยเอาไปเป็นของฝาก จนเกิดกระแสใช้ติดอกต่อเรื่อยมา ครีมอาบน้ำสมุนไพร



ผลิตภัณฑ์ “อนัตตา”

หลัก 6 พร้อมช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย

เนื่องจากในอนาคตเครื่องสำอางสมุนไพรจะเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น จึงเป็นแรงผลักดันให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขึ้นมา ทั้งโลชั่นบำรุงผิวทั้ง 2 แบบ ให้เหมาะสมกับแต่ละสภาพผิวแบบ Skin Oasis สำหรับผิวที่ต้องการความชุ่มชื้นพิเศษ แบบ Skin Vitamins สำหรับผิวที่บอบบางแพ้ง่าย, สเปรย์บำรุงหน้า, ทongs บรีสูทรี 24k และคอลลาเจน, เซรั่มบำรุงหน้า และมอยซ์เจอร์ทongsบำรุงหน้า นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรให้มีช่อง

‘อนัตตา’ สมุนไพรพื้นบ้านไทย

เตรียมขึ้นชั้นผลิตภัณฑ์ระดับโลก



จูดีทิพย์ เอนกโชติวัฒน์

เศรษฐกิจได้ไม่ยาก” จูดีทิพย์ เล่าถึงที่มาของครีมอาบน้ำสมุนไพร และครีมล้างหน้า เกิดจากตัวเองเป็นคนผิวแพ้ง่ายตั้งแต่เด็ก คุณย่า คุณยายจะคอยสอนเรื่องสมุนไพรอยู่ประจำ จึงเกิดความคิดที่จะทำผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองและ

อนัตตา เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าของสมุนไพรไทย เป็นที่ยอมรับในระดับสากลถึงคุณสมบัตินี้เฉพาะตัว โดยนำเอา 5 คุณประโยชน์ของสมุนไพรพื้นบ้านที่เป็นพืชพันธุ์อันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมาผสมผสานกับน้ำมันงาได้อย่างลงตัว เช่นเดียวกับ ครีมล้างหน้า อนัตตา สกัดจากน้ำมันหอมระเหยผสมผสานคอลลาเจนและวิตามินอี ปรากจากสาร SLS ช่วยบำรุงรักษาผิวหน้าได้อย่างครบครัน ทำให้วันนี้รายได้ต่อเดือนจากการขายได้ระดับขั้นเรื่อยๆ ถึง

ทางการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

จากการลองผิดลองถูกมาหลายครั้งทำให้วันนี้แบรนด์ อนัตตา กลายเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งด้านมาตรฐานที่มีคุณภาพ และรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยพร้อมส่งออกสู่ต่างประเทศ หากท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนต่อผิวพรรณ พร้อมทั้งคุณค่าด้านสมุนไพร สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่บริษัท บ้านโพลีฟีน ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ จำกัด โทร. 0-2363 8751, 08-1792-6719 หรือ www.baan-plaipueng.com

● จุฬาลักษณ์ อัจฉริยะ ●